

Giấc chiêm bao của thánh Gioan Bosco về giới trẻ dưới nhãn quan của Hồng Y Bê trên cả Fernandez Artime.

Thanh Quảng sdb (ANS)



Thành phố thế kỷ 19, Sự Phong phú đẹp như giấc mơ về Giáo hội và Giới trẻ của Don Bosco (ANS - Rome)

Khi nói và nghĩ về Don Bosco thì không thể không nói tới các giấc mơ, chúng trở thành những nét căn bản trong nhân cách và sự phong phú của Cha thánh. Chính cha trong Hồi ký Nguyễn xá đã kể lại nhiều giấc mơ của mình, trong đó những trải nghiệm như mơ, những cảm giác tâm lý bên ngoài, những cảm hứng thiêng liêng mặc dù không phải lúc nào cũng mang tính tiên tri, nhưng đã tạo thành một tổng thể và xác định một hiện tại.

Trong giấc mơ của Don Bosco về thành phố Turin thế kỷ 19, một thành phố có dân số 100.000 người nhưng giàu có về công nghiệp và chính trị. Về Giáo hội, với những thăng trầm của một Giáo hoàng được tôn vinh và bị bách hại; bối cảnh của một cảnh quan đô thị vẫn xen lẫn bầu khí nông thôn. Có những người trẻ, cuối cùng là những nhân vật chính bất chấp xã hội đã gạt họ ra từ bấy lâu nay. Và sau đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Người Mẹ vĩ đại và Đấng Phù Hộ các Kitô hữu, việc thực hành các bí tích và các cuộc rước kiệu vĩ đại; cuộc đấu tranh với ma quỷ và mưu kế của hắc đế đánh bại hắc đế. Sự phát triển trong công cuộc của ngài, điều mà Don Bosco rất vui mừng vì nó phục vụ những người trẻ mà ngài mong

muốn tất cả được hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng, cũng được hạnh phúc trong cuộc sống này.



Có những giấc mơ có khả năng thấu thị công khai mà cha dám khẳng khái cho rằng chúng giống như những giấc mơ trong Kinh thánh với nhiều vén mở về màu nhiệm siêu nhiên. Don Bosco đã sống trong suốt quá trình phát triển công cuộc của mình và ngài cũng sống trong đau khổ, những hạn chế và thiếu sót của mình. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, người biết rõ về Salêdiêng và đã cổ sủng các công cuộc của Salesian như một người bạn vĩ đại của Tu hội, thường nói về sự phát triển của các Salêdiêng trên thế giới nhắc nhở ngài về dụ ngôn hạt giống Tin Mừng, giống như ngài đã nhìn thấy. Don Bosco là một trong những vị sáng lập thánh thiện vĩ đại trong lịch sử Giáo hội vượt mọi thời đại. Vì ngay cả ngày hôm nay vẫn xảy ra nhiều trường hợp có những người đến gõ cửa các trường Salêdiêng và xin nói chuyện với Don Bosco vì nghĩ rằng ngài còn sống. Hiện diện trên hơn 130 quốc gia với các hoạt động đa dạng, nhằm giáo dục giới trẻ, theo dữ liệu của UNESCO, các Salêdiêng đại diện cho hiệp hội tư nhân lớn nhất trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực này.

Chắc hẳn, nếu nhìn vào các con số, thì thực tại đã nói lên điều ấy: hơn 14.000 tu sĩ, cộng với 32 nhóm khác nhau thuộc Gia đình Salêdiêng, cũng có cùng số lượng các Tu sĩ, Giáo dân thánh hiến và không thánh hiến, cùng nhau hiện thực hóa những giấc mơ của Don Bosco sao? Chắc hẳn

cũng có nhiều khó khăn liên quan đến những ơn gọi - đặc biệt ở lục địa Châu Âu. Sự thiếu hụt ơn gọi đang là âu lo cho 48% người Salêdiêng vẫn đang trong quá trình đào tạo. Đây là lý do tại sao chúng ta cần quay trở về với Don Bosco, người có nhiều giấc mơ, về tính chất thiết yếu của lối sống đơn thành của ngài bao gồm lao động, cầu nguyện, thực hiện các nhiệm vụ của mình với mỗi quan tâm được hướng đạo bởi lý trí, tôn giáo và lòng nhân ái. Giấc mơ lúc 9 tuổi mà người kế vị thứ 10 của Don Bosco, Bề Trên Cả, Đức Hồng Y Don Ángel Fernández Artime muốn trình bày làm Hoa Thiêng cho năm 2024, có ý nghĩa chính xác như vậy.



“Don Bosco,” Đức Hồng Y viết cho Gia đình Salêdiêng, “đã cho chúng ta thấy trong suốt cuộc đời của ngài, chỉ những mối quan hệ đích thực mới có thể biến đổi và cứu rỗi. Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta điều tương tự: ‘Do đó, chỉ có những cơ cấu thô thì chưa đủ, nếu những mối quan hệ đích thực không được phát triển; trên thực tế, chính phẩm chất của những mối quan hệ này mới được coi là truyền giáo’”. Cha Bề Trên Cả tiếp tục: “Vì lý do này, cha bày tỏ mong muốn rằng mọi nhà trong Gia đình Salêdiêng của chúng ta trên thế giới sẽ trở thành một không gian giáo dục thực sự, một không gian của các mối quan hệ được tôn trọng; một không gian giúp phát triển một cách lành mạnh”. Về vấn đề này, chúng ta có thể và phải tạo ra sự khác biệt, bởi vì các mối quan hệ đích thực là nguồn gốc của đoàn sủng chúng ta, là nguồn gốc của cuộc gặp gỡ với Bartholomeo Garelli, là nguồn gốc ơn gọi của Don Bosco”.